



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว มอบทุน "E-Learning Courseware" หวังพัฒนาการศึกษาไฮบริดต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มอบทุนพัฒนา E-Learning Courseware แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการและมีผลงานผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวน 35 รายวิชา หวังพัฒนาระบบจัดการศึกษาไฮบริดอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง



ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มศว กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที (ICT) เข้ามาพัฒนานิสิต บุคลากร การเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารจัดการ การศึกษา อีกทั้งยังตั้งเป้าหมายการพัฒนาต่อยอด “ระบบการจัดการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Hybrid Education System) ซึ่งมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 อย่างเป็นรูปธรรมให้มีความยั่งยืนและเข้มแข็งมากขึ้นด้วยการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นเครื่องมือ

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้เลือกใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ คือ ระบบ เอทีวูเตอร์ (ATutor) โดยมีสำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและจัดโครงการเสริมการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการริเริ่มโครงการที่สำคัญ 2 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนา E-Learning Courseware พร้อมกับสนับสนุนงบประมาณจำนวน 10,000 บาทต่อรายวิชา ให้แก่คณาจารย์ที่พัฒนารายวิชาบนระบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายของคณาจารย์ผู้สอนผ่านระบบการสอนออนไลน์ มศว โดยริเริ่ม โครงการอาจารย์พี่เลี้ยงระบบ การศึกษาออนไลน์ มศว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัย"

นับตั้งแต่ที่โครงการระบบการศึกษาไฮบริดของ มศว ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2553 นั้นได้ก่อให้เกิดแรงผลักดันในการนำไอซีทีเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนและใช้ในรูปแบบของการสอนออนไลน์ ระบบ ATutor อย่างเข้มแข็งและ รวมถึงได้มีการสร้างเครือข่ายคณาจารย์และบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน ระบบอาจารย์พี่เลี้ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว ดังกล่าวนั้นนำมาซึ่งการพัฒนาในปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 2 ภายใต้แนวคิด SOT2 Moving Forward 2012 พัฒนาระบบพัฒนา E-Learning Courseware ให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพมากขึ้น โดยเน้นคณาจารย์ผู้สอนซึ่งยังไม่เคยจัดการศึกษาแบบไฮบริดและให้ คณาจารย์ที่มีประสบการณ์ได้มีโอกาสในการช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ด้วยการเป็น อาจารย์พี่เลี้ยง (SOT2 Faculty Mentor)

ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 สรุปได้ว่าในด้านของจำนวน E-Learning Courseware มีจำนวน courseware ใหม่ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 เพิ่มขึ้น 35 รายวิชา ทำให้มีจำนวนรวมของ courseware ในระบบทั้งสิ้น 2,754 รายวิชา และในด้านของจำนวนอาจารย์ที่ใช้ระบบ ATutor ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มศว มีจำนวนอาจารย์พี่เลี้ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว ในภาคการศึกษา 1/2555 ทั้งสิ้น 16 คน มีจำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการพัฒนา courseware ในภาคการศึกษา 1/2555 เพิ่มขึ้น 44 คน ทำให้มีจำนวนรวมของคณาจารย์ในระบบ ATutor ทั้งสิ้น 683 คน